

สรุปมติคณะกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระ	มติ
<p>วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๓.๑ การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)</p>	<p>เห็นชอบ ร่างแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยให้แก่ไขรายละเอียดของกิจกรรม ๑.๑ และกิจกรรม ๑.๒ และให้เสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา</p>
<p>๓.๒ ร่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒</p>	<p>เห็นชอบ ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา</p>
<p>๓.๓ การขอผ่อนผันชำระคืนเงินกู้ยืม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาล ๕ (บ้านคลอง) จังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>คณะกรรมการด้านบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ผ่อนผันโดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างผัดนัดชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ๒. ผ่อนผันเวลาส่งใช้คืนเงินให้กู้ยืม เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ให้จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายปี ในอัตรา MLR-๓ ต่อปี เริ่มนับตั้งแต่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๒.๒ ในกรณีไม่สามารถขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ ให้ส่งมอบที่ดินจัดหาประโยชน์ จำนวน ๒ แปลง คือ แปลง ป.๓ และป.๔ ให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อเป็นการทดแทนการชำระหนี้เงินกู้ยืม <p>โดยให้จัดทำสัญญาใหม่เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตามข้อ ๑๔ ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตรา และระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด)</p>
<p>๓.๔ การขอขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร</p>	<p>เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาคืนเงินอุดหนุนให้กองทุนฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี ครบกำหนดชำระในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าหากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ไม่สามารถขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ตามระยะเวลา โครงการฯ ยินดีส่งมอบที่ดินจัดหาประโยชน์ เพื่อเป็นการทดแทนการชำระเงินให้กองทุนฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป</p>